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Hreppsnefnd Hrunammannahrepps gerir eftirfarandi athugasemdir við Tillögu til 
þingsályktunar um fjögurra ára samgönguáætlun fyrir árin 2005-2008.

1. Brýnt er að meiri peningar verði lagðir í - landvegi-safnvegi-styrkvegi - þendt er á að 
um 25% af öllum tengivegum landsins eru á Suðurlandi ( í gamla Suðrulandskjördæmi )
2. Mjög þrýnt er að hraða sem mest má þrú yfir Hvítá við þræðratungu - þrúin er 
forsenda sameiningar sveitarfélaga í Uppsveitum Árnessýslu og tengir saman byggðir 
uppsveitanna og gerir að einu atvinnusvæði.

Kveðja,
Sveitarstjóri Hrunamannahrepps, 
ísólfur Gylfi Pálmason


